

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

JWD – ดักทาง และระวังเตะตัด

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

ก็ใช้คำที่ดูจะออกงงๆ เสียหน่อยนะวันนี้ เกี่ยวกับหุ้น JWD หรือมีนัยสำคัญอะไรหรือเปล่า ก็ต้องกล่าวตรงๆ ครับ ไม่มี แต่ถ้าเห็นอเมซเป็นดารา ก็ไม่แน่... แต่อันนี้เป็นเรื่องของหุ้น เลยไม่น่าจะมีเตะตัดขา ถ้าเห็นอเมซเป็นดารา คงไม่ใช่ดักทางแน่ๆ อาจจะโดนเตะตัดขา กันเสียมากกว่า สงสัยจะกลัวมากไปซะมั้ง... ก็นะ ถ้าเรื่องจริง ใครเขากล่าวอะไรมา ก็ต้องฟังไว้บ้าง แล้วเอามาปรับปรุง หรือชี้แจงแถลงไข ให้เข้าใจ และที่สำคัญ ก็อย่าทำตัวเองให้เสียชั่งถลอก มันจะเจ็บแบบเสียหน้านะ อ้าววว นี่เห็นอเมซเหมือนๆ จะเข้าการเมืองหรือเปล่าเนี่ย ไหนว่าจะไม่ยุ่งวาย ไม่ยุ่งไปง ขอโทษครับ ลืมไปๆ กลับมาที่เรื่องการเล่น “ ดักทาง ” ของเราดีกว่า เป็นกลยุทธ์หนึ่ง ที่อยากได้ราคาถูก หรือ ไม่อยากไปไล่ซื้อ แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่า มันจะมีความเสี่ยงอยู่แล้ว ถ้าเราคิดจะซื้อก่อนมีสัญญาณว่าจะดี แต่ถ้ามันพลิกเป็นสัญญาณร้าย หรือโดนเตะตัดขา ก็ต้องหาทางหนีออกมาก่อน... แต่ก็นั่นอีกนั่นแหละ ว่าเรามีกลยุทธ์ที่จะเล่นแบบไหน แม้ว่าในระดับราคาเดียวกัน ถ้าเราคิดจะดักทางแบบเก็งกำไร ถ้าเสียตรงตามรูปแบบเก็งกำไร ก็จะไม่เหมือนกันกับรูปแบบของการลงทุนยาวๆ นะ... อย่าง JWD นั้น ถ้าเราจะเก็งกำไรระยะสั้น มันจะมีทางหนีที่อาจจะอยู่ใกล้ๆ ซึ่งอาจจะต่างกับ ทางหนี หรือการ Cut Loss ของคนที่เล่นแบบมองยาวๆ นะครับ แต่ถ้าอยากจะทำยาวๆ น่าจะขึ้นชัดๆ สัญญาณมาซื้อมา ก็ต้องไปซื้อแพงหน่อย แต่การซื้อแพงนั้น เพราะด้วยเหตุผลที่ว่า มีโอกาสที่จะขายแพงกว่าได้... และ SET ก็เหมือนกันนะครับ ถ้าจะดักทางตรงนี้ ต้องรับเสี่ยงได้

ดูตามเกม... ก็อย่างที่กล่าวมาข้างต้นนั่นแหละครับ ยังไม่มีสัญญาณเก็งกำไรสั้น รอบใหม่

แต่ก็ด้วยแนวโน้มเดิม หลีกๆ แล้วเป็นขาขึ้น การแกว่งๆ ที่ผ่านมา ก็อาจจะแค่ พักตัว เพื่อรอขึ้นต่อก็ได้นะ

แนวรับ : ... 15.4-15.0 และ ต่ำกว่า 14.60 ก็ต้องหนี

เป้าหมาย : ... 19.0-20.0 เป็นราคาของการเล่นรอบสั้น

Price Chart...(JWD)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น JWD... ด้วยรูปแบบของสัญญาณจากเครื่องมืออ่านแนวโน้มระยะสั้น (MA) ที่ยังเป็นบวก หรือยังเป็นแนวโน้มขาขึ้น และราคายังสามารถยืนได้ โอกาสของการขึ้นรอบใหม่ ยังคงมีอยู่ ซึ่งหากเห็นการผ่านระดับ 15.6 ไป แล้วยืนได้อย่างมั่นคง สัญญาณของการขึ้นต่อ จะมีตามมาทันที... และด้วยรูปแบบของ Price Pattern มีการผ่าน 15.6 ได้ เป้าหมายของการขึ้นจะอยู่ที่ระดับ 19.0-20.0 ซึ่งอาจจะเป็นแค่เป้าหมายของระยะสั้นเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับการที่จะมองยาวๆ นะ ดังนั้น การเล่นหุ้น หรือการลงทุนในหุ้น อย่างแรกๆ ที่ต้องรู้ คือ ต้องรู้ตัวเองก่อนว่า เป็นนักลงทุนแบบไหน หรือว่า เราจะเล่นแบบไหนนั่นเอง (จะเล่น 2 แบบก็ได้)